



แนวน้ำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13628

หน้า: 1(บนขวา), 2

Col.Inch: 60.64 Ad Value: 54,576

PRValue (x3): 163,728

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อ่างยังไม่เปล่งวาจา'ลึกลับ' อดีต'พุทธะฯ' เตรียมกลับมาบวชใหม่ ขอเลื่อนให้การคดีซ่อม...

อ่างยังไม่เปล่งวาจา'ลึกลับ' อดีต'พุทธะฯ' เตรียมกลับมาบวชใหม่

ขอเลื่อนให้การคดีซ่อมตร. ผ่าตัด2จุด'ที่หลัง-ตาขวา'

อดีตพระพุทธรูปอิสระอาการป่วยกำเริบหนัก ลูกศิษย์พาเข้ารับ.ทันทีหลังได้
ประกัน ส่งนายขอเลื่อนสอบคำให้การคดีซ่อม-กักขัง 2 ตำรวจสันติบาล
แจ้งเหตุผลต้องผ่าตัด 2 จุด ทั้งผ่าหลัง-ผ่าตา ใช้เวลาพักฟื้น 45 วัน
ศาลเมตตานัดใหม่ 8 ตุลาคม กำชับต้องนำตัวมาให้ได้ เผยยังไม่เปล่ง
วาจา ลึกลับอาจจะกลับมาบวชใหม่

▶▶▶ ต่อ : พุทธะอิสระ -หน้า 2

พุทธะอิสระ

เมื่อเวลา 08.00 น. วัน 16 สิงหาคม ที่ศาลอาญา
ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดสอบคำให้การจำเลยคดีดำ อ.2498/61
ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง
นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ อายุ 59 ปี หรืออดีตพระพุทธรูปอิสระ
อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม และแกนนำ
กปปส.เวทีแจ้งวัฒนะ เป็นจำเลย ความผิดฐานร่วมกัน
หน่วงเหนี่ยว กักขังหรือกระทำการใดให้เจ้าพนักงาน
ซึ่งทำการตามหน้าที่ ให้รับอันตรายสาหัส ร่วมกันตั้งแต่
5 คนขึ้นไป ข่มขู่ให้ผู้อื่นกระทำการหรือไม่กระทำการใด
หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายฯ
หรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 309, 310

คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2557 บริเวณเวทีปราศรัยของกลุ่ม กปปส. หน้ากรม
สอบสวนคดีพิเศษ ถ.แจ้งวัฒนะ จำเลยซึ่งเป็นผู้นำ
กลุ่มผู้ชุมนุมกับบุคคลมากกว่า 5 คนขึ้นไป ทำหน้าที่เป็น
การ์ด ร่วมหน่วงเหนี่ยวกักขังร.ต.ต.สมคิด เขยงมด และ

ด.ต.วชิรพงศ์ อุณหวลบุรพงศ์ ผู้เสียหายที่ 1-2
ตำรวจสันติบาลที่ได้รับคำสั่งให้เข้าไปสืบสวน
หาข่าว โดยใช้กำลังจับผู้เสียหายทั้งสองปิดตา
มัดมือ ใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้ร.ต.ต.สมคิด
ได้รับอันตรายสาหัส ส่วนด.ต.วชิรพงศ์ มี
บาดแผลฟกช้ำหลายแห่ง รวมทั้งทรัพย์สินของ
ผู้เสียหายทั้งสองมูลค่ารวม 60,900 บาท
สูญหายไป นอกจากนี้ ยังใช้กำลังประทุษร้าย
ข่มขู่ให้บอกรหัสปลดล็อกโทรศัพท์มือถือ และ
หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้เสียหายทั้งสองไว้หลาย
ชั่วโมง เหตุเกิดที่แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กทม. ทั้งนี้ อัยการขอให้ศาลนัดโทษจำเลยต่อ
จากคดีหมายเลขดำ อ.247/2561 (คดีกบฏ
กปปส.) ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อถึงกำหนดนัด
นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ทนายความของอดีต
พระพุทธรูปอิสระ แจ้งว่า อดีตพระพุทธรูปอิสระ
ไม่สามารถเดินทางมาศาลเพื่อสอบคำให้การ
คดีได้ เนื่องจากอาการป่วยหมอนรองกระดูก
ทับเส้นประสาทกำเริบตั้งแต่เมื่อคืน หลังได้

ปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ คณะ
ลูกศิษย์ก็พาเข้ารับการรักษาต่อที่รพ.แห่งหนึ่ง
ทันที เพราะระหว่างที่อยู่ในเรือนจำ 84 วัน
ก็มีอาการป่วยอยู่แล้วแต่ไม่ได้รับการรักษา
ต่อเนื่องจริงจัง โดยแพทย์วินิจฉัยว่า อาการป่วย
หมอนรองกระดูกรุนแรง ต้องรักษาและพัก
ฟื้นระยะหนึ่ง จึงเดินทางมาศาลไม่ได้ในวันนี้

ทั้งนี้ ตนนำไปรับรองแพทย์มาแสดง
ต่อศาล ขอความเมตตาให้เลื่อนสอบคำให้การ
คดีนี้ไปก่อน ส่วนคดีร่วมกันก่อกบฏ ศาล
อาญานัดคดีไว้เดือนตุลาคม ตนจะขอศาล
สอบคำให้การช่วงดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งขึ้น
อยู่กับดุลยพินิจของศาล

นายธีรยุทธกล่าวต่อว่า ขณะนี้อดีต
พระพุทธรูปอิสระยังบ่นขานหม่นขาน ปฏิบัติตน
ตามพระธรรมวินัย ยังไม่ถือว่าขาดจากความ
เป็นพระ เพราะยังไม่เปล่งวาจา ลึกลับ แต่ตาม
กฎหมายถือว่าขาดความเป็นพระแล้ว ทั้งนี้
เป็นไปได้สูงมากที่อดีตพระพุทธรูปอิสระจะกลับ
มาบวชอีก แต่เมื่อใด ยังไม่สามารถระบุได้

ต่อมาเวลา 10.30 น. นายธีรยุทธ
เปิดเผยอีกครั้งว่า หลังยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบ
คำให้การอดีตพระพุทธรูปอิสระแล้วและอธิบาย
เหตุผลต่อศาลว่า อดีตพระพุทธรูปอิสระต้อง
เข้าผ่าตัดกระดูกสันหลัง เพราะเป็นโรคระลอก
สันหลังทับเส้นประสาทและผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์
ดวงตาข้างขวา ซึ่งขณะนั้นมองไม่เห็น เนื่องจาก
10 ปีก่อน อดีตพระพุทธรูปอิสระถูกต่อย
และไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ทำให้ตาข้างขวา
มองไม่เห็น ซึ่งแพทย์ที่รักษาอาการกระดูก



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13628

หน้า: 1(บนขวา), 2

Col.Inch: 60.64 Ad Value: 54,576

PRValue (x3): 163,728

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อ่างยังไม่เปล่งวาจา'ลึก' อดีต'พุทธะ' เตรียมกลับมาบวชใหม่ ขอเลื่อนให้การคดีซ่อม..

ทับเส้นประสาท และจักษุแพทย์หารือกันแล้ว
ลงความเห็น ว่า ควรต้องผ่าตัดรักษาอาการ
ทั้ง 2 จุด ไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งการผ่าตัด
ใช้เวลาไม่นาน แต่ต้องพักฟื้นประมาณ 45 วัน
ทั้งนี้ หลังศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่ง
อนุญาตให้เลื่อนสอบคำให้การเป็นวันที่ 8
ตุลาคม ซึ่งเป็นวันนัดตรวจพยานหลักฐาน
คดีร่วมกันก่อกบฏ (กบปส.) ตามที่ศาล
อาญานัดไว้ล่วงหน้าแล้ว พร้อมกำชับให้นายตัว
จำเลยมาศาลด้วย แต่ถ้าอาการป่วยดีขึ้น
ก่อนวันที่ 8 ตุลาคม ให้มาแจ้งต่อศาลเพื่อ
สอบคำให้การก่อน กระบวนการพิจารณาจะ
ได้รวดเร็ว เพราะเป็นคดีสำคัญ ประชาชน
ให้ความสนใจ